



## TƯ VẤN CHÍNH SÁCH

Phạm Vi Hoạt Động Tháng 1 năm 2024

**Chính sách: Đóng Các Đơn Đăng Ký Đánh Giá Tùy Ý BRC Do Không Phản Hồi**

**Ngày có hiệu lực: 1 tháng 2 năm 2024**

Liên kết chính sách: <https://www.mass.gov/doc/eec-closing-brc-discretionary-review-applications-due-to-non-response-policy-documentvietnamese/download>

### Thông Tin Tổng Quan

Để thực thi các quy định hiện hành, EEC đã thiết lập chính sách sau để đảm bảo các ứng viên không tiếp tục tham gia hoặc liên kết với chương trình trong hơn 120 ngày mà không có quyết định cuối cùng về việc Kiểm Tra Hồ Sơ Lý Lịch (BRC) phù hợp từ EEC. Các ứng viên BRC trong tình trạng đang chờ xử lý, gia hạn, tạm thời và/hoặc có điều kiện không phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung của EEC trong vòng 120 ngày sẽ được xác định là “Không Phù Hợp” do họ không phản hồi. Các ứng viên BRC đã liên hệ với người cấp phép của họ hoặc đơn vị BRC trong nỗ lực hoàn thành đơn đăng ký BRC sẽ được gia hạn 30 ngày.

### Khả Năng Áp Dụng

Chính sách này áp dụng cho tất cả các vai trò trong tất cả các chương trình được EEC cấp phép và/hoặc tài trợ.

### Những Cập Nhật Chính

- Bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2024, tất cả các ứng viên BRC vẫn trong trạng thái chờ xử lý, gia hạn, tạm thời và/hoặc có điều kiện trong hơn 120 ngày và chưa phản hồi yêu cầu cung cấp thêm thông tin của EEC sẽ được xác định là “Không Phù Hợp” do họ không đáp ứng.
- Các ứng viên đã liên hệ với người cấp phép của họ hoặc đơn vị BRC trong nỗ lực hoàn thành đơn đăng ký BRC sẽ được cấp thêm 30 ngày theo lịch ngoài thời hạn 120 ngày để hoàn tất quy trình đánh giá tùy ý của BRC. Nếu sau thời gian gia hạn 30 ngày, ứng viên vẫn chưa gửi tất cả các thông tin được yêu cầu, họ sẽ được xác định là “Không Phù Hợp”.
- Tất cả các ứng viên được xác định là "Không Phù Hợp" do không phản hồi sẽ không còn được phép làm việc hoặc liên kết với chương trình được EEC cấp phép và/hoặc tài trợ và phải bị loại khỏi chương trình trong vòng 14 ngày.
- Tất cả các ứng viên sẽ nhận được thư thông báo tình trạng Không Phù Hợp qua đường bưu điện hoặc email nêu rõ mọi quyền kháng cáo áp dụng. Các chương trình sẽ nhận được thư thông báo tình trạng Không Phù Hợp đối với ứng viên thông qua Cổng Thông Tin Chương

Trình BRC hoặc Trình Quản Lý BRC hoặc, trong trường hợp là nhà cung cấp của FCC thì sẽ nhận qua email.

### **Nguồn Lực Hỗ Trợ**

[Vui lòng xem hướng dẫn nguồn lực hỗ trợ của EEC về chính sách này.](#) Nếu quý vị hoặc nhân viên có thắc mắc về chính sách này hoặc cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Liên Hệ EEC theo số 617-988-7841.

### **LOẠI BỎ**

Đây là chính sách mới và không thay thế bất kỳ chính sách EEC BRC hiện có nào.